



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นั้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๓๐๐๑	๖๙	นางสาวโสภา บริสุทธิ์
๓๐๐๒	๖๗	นางสาวนิภาพร แสงประทุม
๓๐๐๓	๕๙	นางสาวชลธิชา แดนเมือง
๓๐๐๔	๗๒	นางเกตกนก แก้วนพรัตน์
๓๐๐๕	๖๐	นางเสาวลักษณ์ กันทะจันทร์
๓๐๐๖	๖๑	นางสาวณภัทรสร แก้วดวงดี
๓๐๐๗	๗๑	นางสาวขวัญเรือน กุจะพันธ์
๓๐๐๘	๖๓	นางสาวนันทิกา แก้วปัญญา
๓๐๐๙	๖๔	นางกมลลักษณ์ มากริน
๓๐๑๐	๖๖	นางสาวมนชยา ปานสำราญ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสิริชัยชาญ พักจำรูญ)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบ

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มาขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นั้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร ที่ประสงค์ให้กรมวิชาการเกษตร ส่งชื่อให้ส่วนราชการอื่น มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จึงขอประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนศาลายา - นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

	ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เวลา	หมายเหตุ
ภาคเช้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ๓๐๐๑ - ๓๐๑๐	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๓๐ น.

การประกาศผลการสอบการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือทาง <http://www.bpi.ac.th> หัวข้อ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายดิษฐ์ โพธิ์อารมย์)

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ